

**TRAO QUYẾT ĐỊNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thị Hằng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong rằng trên cương vị công tác mới đồng chí Vũ Thị Hằng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu

cho Thường trực Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy các công việc liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để nghị tập thể, lãnh đạo cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ đồng chí Vũ Thị Hằng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hằng hứa trên cương vị công tác mới sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được

giao, cùng tập thể, lãnh đạo cơ quan xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

**C**hiều ngày 2/8, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Sau khi nghe công bố quyết

định, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn. Đồng chí mong rằng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm trong quá trình công tác, không ngừng trau dồi, học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chú trọng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cơ quan. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để nghị tập thể, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

vụ, xây dựng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng vững mạnh, từ đó tham mưu cho tỉnh nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn hứa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

**CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 08...**

(Tiếp theo trang 1)

trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, trừ sâu bệnh, nhất là công tác trừ rầy để phòng bệnh lùn sọc đen phát sinh, lây lan ra diện rộng, bảo vệ sản xuất lúa mùa.

2. Các huyện ủy, thành ủy khẩn trương chỉ đạo, phân công các đồng chí huyện ủy viên theo dõi, phụ trách xã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh trên lúa ở cơ sở, đặc biệt là công tác phun thuốc trừ rầy phòng bệnh lùn sọc đen gây hại trên lúa mùa. Các địa phương phải hoàn thành phun thuốc trừ rầy cho 100% diện tích cần phun thuốc trước ngày 5/8/2018.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống các địa phương để phối hợp với chính quyền địa phương trong chỉ đạo; phối hợp các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, trường thôn để hướng dẫn, khuyến cáo bà con kiểm tra toàn bộ diện tích lúa mùa, kịp thời phát hiện nhổ bỏ, tiêu hủy những cây lúa có biểu hiện bệnh lùn sọc đen theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kết hợp với phun thuốc trừ rầy để chủ động phòng, chống dịch bệnh lùn sọc đen. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, theo dõi diễn biến các loại sâu bệnh hại khác để kịp thời phát hiện và phòng, trừ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Chủ động điều tiết nước trên toàn hệ thống để bảo đảm đủ nước tưới dưỡng cho lúa ở thời kỳ đẻ nhánh; khẩn trương gieo cấy, tỉa dặm, chăm sóc bổ sung cho trà lúa bị ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập úng vừa qua, bảo đảm không để bất kỳ diện tích nào bỏ hoang do thiếu mạ; diện tích mạ dự phòng đã gieo trước khi cấy lấy cần được phun thuốc trừ rầy phòng bệnh lùn sọc đen.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng trực tiếp phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố; huy động cán bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo người dân về các loại thuốc đặc hiệu, kỹ thuật phòng, trừ rầy, phòng, chống dịch bệnh lùn sọc đen, bảo đảm hiệu quả cao.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để đưa tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp trừ rầy, phòng, chống dịch bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại khác gây hại cho lúa mùa. Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiến quyết xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng ngăn chặn lợi dụng tình hình sâu bệnh xảy ra để nâng giá thuốc, ảnh hưởng đến nông dân.

5. Địa phương nào không quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện để bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh khác xảy ra làm mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và theo dõi thực hiện Công điện này; báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) và UBND tỉnh trước 16 giờ từ ngày 2/8/2018 đến khi kết thúc chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh.

**TRIỂN KHAI RÀ SOÁT...**

(Tiếp theo trang 1)

rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội về thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đoàn có trách nhiệm rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để xem xét, đánh giá tình hình và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng theo quy định của pháp luật và những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, để ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm trong công tác thanh tra.

Qua công tác rà soát sẽ chấn chỉnh kịp thời những bất cập của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

**KIẾN XƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Trước diễn biến trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kiến Xương cần tập trung chỉ đạo nông dân kết thúc lịch gieo cấy trước ngày 5/8. Biểu dương huyện đã chủ động chỉ đạo gieo mạ dự phòng song cần tập trung hướng dẫn kỹ thuật cấy mạ già, mạ non và cách chăm bón lúa cho bà con. Chú trọng công tác điều tiết nước, chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi giữ nước hợp lý, tháo cạn lòng sông để phòng mưa lớn tiếp theo. Tiếp tục huy động người dân bắt ốc, bắt trứng ốc bươu vàng để bảo vệ lúa mùa. Đối với bệnh lùn sọc đen, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn trực tiếp nông dân phòng, trừ. Phát động bà con thanh xuyên ra đồng kiểm tra đồng ruộng phát hiện, nhổ bỏ và khẩn trương phun thuốc trừ rầy để hạn chế việc lây lan của bệnh lùn sọc đen. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần rà soát, nghiên cứu chính sách hỗ trợ nông dân trong công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen.

**Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống ma túy và bảo đảm an toàn giao thông**

Sáng ngày 2/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động phòng, chống ma túy và tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, chủ nhiệm các câu lạc bộ phòng, chống ma túy, tổ tự quản về an toàn giao thông được chọn làm mô hình điểm của hội CCB các huyện, thành phố. Hiện nay, Hội CCB tỉnh quản lý 297 câu lạc bộ phòng, chống ma túy và tổ tự quản về an toàn giao thông với hơn 10.100 hội viên tham gia. Hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống ma túy, tổ tự quản về an toàn giao thông dẫn đi vào nề nếp, hiệu quả, được nhân dân ủng hộ cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình an toàn giao thông, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; nghe đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, những kinh nghiệm xử lý khi có vụ việc xảy ra.

**TIẾN ĐẠT**

**88 HỌC VIÊN...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 2/8, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Thái Bình khóa 10 (2016 - 2018). Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự.

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Thái Bình khóa 10 khai giảng tháng 6/2016 tại Trường Chính trị tỉnh. Kế hoạch, chương trình học tập của lớp được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Sau 2 năm học tập, các học viên đã có nhiều cố gắng sắp xếp thời gian, công việc, vượt qua khó khăn, tham gia học tập nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành

toàn bộ chương trình của khóa học. 88 học viên được Học viện Chính trị khu vực I cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, kết quả rèn luyện: 84 đồng chí xếp loại xuất sắc, 4 đồng chí xếp loại giỏi; kết quả học tập: 16 đồng chí xếp loại giỏi, 72 đồng chí xếp loại khá; 2 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập.

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp học, đồng chí Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện Chính

trị khu vực I và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 88 học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Thái Bình đã hoàn thành toàn bộ chương trình khóa học, nhận bằng tốt nghiệp; đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn về điều kiện công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập lý luận chính trị. Các đồng chí lý luận chính trị đã được trang bị trong

quá trình học tập, các học viên sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; tiếp tục học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**MẠNH CƯỜNG**

**ĐẠI HỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng 256 đại biểu đại diện các cấp hội, người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC) trong tỉnh.

trao gần 300 suất học bổng cho học sinh mồ côi trên toàn tỉnh... Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, các chương trình, hoạt động văn nghệ, thể thao được Hội tổ chức nhằm động viên tinh thần NKT và TMC.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả các cấp hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để NKT và TMC có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng, các đồng chí mong muốn các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc NKT và TMC. Các cấp hội cần làm tốt và công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững

mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với xã hội hóa nâng cao trào chăm sóc, giúp đỡ NKT và TMC; có thêm nhiều sáng kiến xây dựng, phát triển quỹ hội; tổ chức tốt hoạt động dạy nghề, tạo việc làm và chăm lo đời sống của NKT và TMC.

Tại Đại hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh vinh dự được nhận bức thư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ: "Năng động - Sáng tạo - Tâm huyết - Trách nhiệm vì người khuyết tật và trẻ mồ côi". Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho 38 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho 8 cá nhân; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể có nhiều thành

tích trong công tác chăm sóc, giúp đỡ NKT và TMC.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 32 thành viên.

**S**áng ngày 2/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thành phố Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Thành phố hiện có 2.940 nạn nhân chất độc da cam/Đioxin được xét duyệt hưởng trợ cấp thường xuyên; trong đó, nạn nhân trực tiếp trên 2.500 người, nạn nhân gián tiếp 400 người. Nhiều gia đình có từ 3-4 nạn nhân ở cả 3 thế hệ, hoàn cảnh rất khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã huy động nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ các nạn nhân bằng nhiều hình thức như hỗ trợ xây

dựng, sửa chữa nhà ở, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi nạn nhân khi ốm đau, giới thiệu đi khám chữa bệnh miễn phí, trao xe lăn, tặng học bổng, tặng quà cho nạn nhân, con em nạn nhân trong dịp lễ, tết với số tiền gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh đòi công lý trong các vụ kiện các công ty hóa chất của Hoa Kỳ.

Nhiệm kỳ tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thành phố phấn đấu có từ 90% trở lên nạn nhân được hưởng trợ cấp. Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức hội với phương châm hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân để Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy, là mái nhà chung của các nạn nhân chất độc da cam/Đioxin.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 23 đồng chí.

**“GIÁO DỤC PHẢI CỎI MỎ...”**

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong năm học, chủ yếu trong công tác quản lý giáo dục các cấp học, trong đó làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành và địa phương trong từng vấn đề cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định giáo dục là lĩnh vực không chỉ Đảng, Nhà nước mà toàn

dân quan tâm, đó là điều đáng mừng. Kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo đến nay, có rất nhiều đổi mới trong ngành Giáo dục đã đạt những kết quả triển vọng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục có rất nhiều vấn đề xuyên suốt nhưng cần tập trung vào 2 vấn đề: thứ nhất, đổi mới giáo dục phải là một quá trình và phải bắt đầu từ những cái rất nhỏ; thứ hai, trong quá trình đổi mới phải kiên định. Đặc biệt, giáo dục quan

trọng nhất là phải coi mở, minh bạch mới tạo sự đồng thuận.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ đưa ra những giải pháp cụ thể đối với một số vấn đề “nóng” mà các đại biểu nêu ra như: chất lượng chuyên môn và đạo đức đội ngũ giáo viên, tinh giản biên chế, thiếu học viên mầm non... Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn thời gian tới, các địa phương cần quan tâm giải quyết các vấn đề cơ sở vật chất yếu kém, vệ sinh trường học chưa bảo đảm, bạo lực học đường để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

**TIẾP XÚC CỬ TRI...**

(Tiếp theo trang 1)

giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số dòng sông chảy qua địa phận huyện Vũ Thư. Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị cần chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc của một số cán bộ làm chứng minh thủ nhân dân cho người dân. Về lĩnh vực đất đai, các đại biểu cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án tại một số xã, các dự án đã được phê duyệt, có mặt bằng cần sớm đầu tư xây dựng đi vào hoạt động. Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị

cần có thêm cơ chế, chính sách về tích tụ ruộng đất, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm...

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền đồng tiếp thu các kiến nghị của các đại biểu cử tri, tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp tới của HĐND tỉnh, HĐND huyện.

**THÀNH PHỐ**  
**Lòng đường, vỉa hè vẫn bị lấn chiếm**

Sau thời gian các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Bình ra quân xử lý xác lập lại trật tự vỉa hè, tình hình cơ bản đã có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số nơi tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để làm nơi kinh doanh.

đường tránh phía Nam thành phố, đoạn qua địa phận xã Vũ Chính và phường Trần Lâm chiều ngày 31/7/2018.

**ĐỨC DUNG**



Các chủ xe ô tô tải ngang nhiên chiếm dụng lòng đường làm nơi bán hàng.



Người dân vô tư dừng đỗ xe mua hàng bất chấp các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.



Ngã tư phố Lý Bôn giao với đường tránh phía Nam thành phố đoạn qua địa phận xã Vũ Chính trở thành nơi bán hàng.